

Publication : www.thailand4.com
Date : February 12, 2015
Color : Full Color
AD Value : 15,000 Baht

Circulation : Worldwide
Country : Thailand
Page : -
PR Value : 45,000 Baht

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties Automotive

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 12, 2015 16:34



กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--อินส์ไพร์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนา ศักยภาพและยกระดับของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลิต บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเด็กซ์โซ ประเทศไทย กล่าวว่า "บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณภาพของบุคลากร รวมทั้งความต้องการทางด้านบุคลากรของสายงานการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงส่งผลให้เกิดเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง โซเด็กซ์โซ ประเทศไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรร่วมกัน ซึ่ง โซเด็กซ์โซ จะช่วยส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยรับนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ คณะวิทยาการจัดการ เข้ามาฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์อาชีพตามไซต์งานต่างๆ ของโซเด็กซ์โซเสมือนการทำงานจริงแบบพนักงานมืออาชีพ อาทิ แผนกงานด้านการจัดการอาคาร การบริการด้านอาหาร การโรงแรมและการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานโซเด็กซ์โซ และนักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้จากการฝึกประสบการณ์อาชีพให้ได้มากที่สุด"

รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า "สำหรับการลงนามข้อตกลงของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโซเด็กซ์โซ ประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาแบบสหกิจ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและยกระดับหลักสูตร การเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร จากศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการลงนามข้อตกลงของสององค์กรในครั้งนี้ ซึ่งคือการพัฒนา และผลิตบุคลากรทางสายงาน การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ให้มีคุณภาพ ตอบรับความต้องการของตลาด"

โดยก่อนหน้านี้ โซเด็กซ์โซได้รับความไว้วางใจจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ให้บริการแบบครบวงจร หรือ Integrated Facilities Management (IFM) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการอาคาร การบริหารทรัพยากรกายภาพด้านเทคนิค บริการด้านพนักงานทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการทั่วไป ตลอดจนบริหารจัดการเลี้ยง

จากภาพ : มร. อาร์โนด์ เบียเลคกี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ คุณธวัชรัตน์ ทรัพย์วณิชกุล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โซเด็กซ์โซ ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล(ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช (ขวาสุด) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสลงนามข้อตกลงร่วมกัน เมื่อเร็วๆ นี้